



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง

1. การปรับตัวของชาวนาและคนจนยุค 'ต้นทุนชีวิตแพง'
2. SPECIAL SCOOP: "คำปลีก" ช่วยระบายทุเรียนล้นเงินลดซื้อ-โควิดซัด-...
3. 'จรินทร์'เปิด3ช่องทางนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์1.2ล้านตัน
4. ปลุก'อกม.'7หมื่นคน ช่วย'เกษตรกร'
5. 'เฉลิมชัย'หนุนพีชกระท่อมตอบโจทย์ความต้องการพันธุ์ดี
6. กรมชลฯสร้างอ่างฯแก้วิกฤตขาดน้ำที่คลองโพธิ์
7. จีนเปิดด่านโมฮ่านรับทุเรียนจากไทย
8. ชงกรม.แก้อาหารสัตว์แพง เปิดนำเข้าข้าวโพด6แสนตัน
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
10. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: ขวัญข้าวแรกนาขวัญ
11. ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพด
12. ผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สื่อ

ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
เดลินิวส์

การปรับตัวของชาวนาและคนจนยุค 'ต้นทุนชีวิตแพง'

2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยและสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาโรคระบาดยังคงอยู่ต่อไป ปัญหาใหม่ก็วิ่งเข้ามา ปัญหาจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เข้ามากระทบหน้าข้าวเติม มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาพลังงานและอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้ครัวเรือนจำนวนมากมีรายได้ต่ำกว่าช่วงโควิด-19 และจากการสำรวจของธนาคารโลก กรณีที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ครัวเรือนที่ยากจน ยากจนมากขึ้นอีก เพราะรายจ่ายด้านพลังงานและอาหารเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ นั่นหมายความว่าต้นทุนชีวิตของคนจนจะแพงกว่านั่นเอง กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ "กลุ่มผู้มีรายได้น้อย" เพราะเมื่อราคาค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง ก็จะกระทบต่อเนื่องไปยังรายจ่ายของครัวเรือนด้วย

"รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายตนเอง..." ถ้อยแถลงของรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกรอบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

"เรามีเงินน้อยก็ต้องเลือกใช้เลือกกินให้เหมาะสมกับสถานะของเรา" พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานายกฯ ได้แสดงความเห็นห่วงการใช้จ่ายเงินของประชาชน เมื่อรายได้ลดลง ราคาสินค้าพลังงานสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายดำรงชีวิตประจำวันสูงขึ้นเกือบ 50% ทำให้แต่ละเดือนไม่เพียงพอ ขอให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ต้นทุนชีวิตคนจนแพงทั้งแผ่นดิน

ปัญหาเศรษฐกิจและต้นทุนราคาสินค้าที่แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อคนจนและผู้มีรายได้น้อยอย่างรุนแรงมากที่สุด เพราะรายได้ที่หามานั้น จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คือ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เฉลี่ยประมาณ 50-70% ของรายได้ โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดีเซล ต้นทุนสำคัญในการผลิตขยับสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารและของใช้จำเป็น เช่น แก๊สหุงต้ม ไข่ไก่ น้ำมันพืช หมู ไก่ แพงขึ้นเฉลี่ยกว่า 5-20% เมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงขึ้นสวนทางกับรายได้ของคนกลุ่มนี้ที่ยังเท่าเดิม แล้วปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของคนจนจะอยู่รอดได้อย่างไร ต้องบอกว่าแม้คนจนเหล่านี้จะพยายามแล้ว ก็ยังอยู่ยาก และอาจพากันอดตาย

ต้นทุนการผลิตของชาวนาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

จากภาวะต้นทุนและภาระค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงต่อเนื่อง ชาวนาและเกษตรกรเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ต่างจากคนเมืองและผู้ใช้แรงงาน แม้ว่าชาวนาส่วนหนึ่งจะสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารด้วยการทำเกษตรหลากหลายไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่ชาวนาส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตติดลบมานานแล้ว จากรายได้ภาคการเกษตรที่ลดลงจากภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและความเสียหายจากภาวะสภาพภูมิอากาศ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ในช่วง 2 ปีที่เกิดโควิดระบาดส่งผลให้หนี้สินชาวนาและเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 74 รวมถึงยังมีหนี้ก้อนออกมาจากโครงการพักชำระหนี้ของรัฐ เพราะดอกเบี้ยไม่ได้พักด้วย เข้ามาซ้ำเติมจนเกิดเป็นหนี้สะสม

การปลูกข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ ย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหาต้นทุนการผลิตแพงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นไปกว่า 100% และจะปรับสูงขึ้นแบบขั้นบันไดอีกไม่ต่ำกว่า 20% การปรับตัวของชาวนาหากมีการนำปุ๋ยอินทรีย์ หรือ จุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้แทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร จะทำให้ต้นทุนการผลิตการทำการลดลงจาก 4,000 บาทต่อไร่ ลดเหลือ 2,000 บาทต่อไร่ (ที่มา: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 25 เม.ย.2565)

การปรับตัวของชาวนาและคนจน รับมือต้นทุนชีวิตแพง

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลแถลงหรือขอความร่วมมือเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต่างปรับตัวและปรับตัวพฤติกรรมการใช้จ่ายตามเงินในกระเป๋าอยู่แล้ว โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็น หารายได้เสริม วางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ฯลฯ ทั้งนี้ต้องอย่าลืมว่า เกษตรกร แรงงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งก็เผชิญปัญหา "รายได้ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้น" จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปี แกมคนส่วนหนึ่งยังตกงาน ถูกเลิกจ้าง ถูกลดค่าแรง ทั้งนี้ ทางออกต่อวิกฤตปัญหาปากท้องประชาชนที่มีประสิทธิภาพต้องมองทั้งระดับปัจเจกและโครงสร้าง ต้องมองไกลไปกว่าการ "ปรับพฤติกรรม" หรือ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" โดยสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากรัฐบาลคือนโยบายการลดและบรรเทาภาระความเดือดร้อนเฉพาะหน้า การลดต้นทุน/ภาระค่าครองชีพ ควบคุมการนำเม็ดเงินจากภาครัฐมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และจับต้องได้ นั่นคือ "เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้มากขึ้น" เพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนมีรายได้มาสู้กับภาวะต้นทุนชีวิตแพงทั้งแผ่นดิน.

อารีวรรณ คุณันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท

“ค่าปลีก” ช่วยระบายทุเรียนล้นเงินลดซื้อ-โควิดซัด-ส่งออกสะดุด



SPECIAL SCOOP

ผู้จัดการรายวัน360° - ยักษ์ค้าปลีก เดินหน้าช่วยเกษตรกรเผชิญศึกทุเรียนล้นตลาด คาดว่าปีนี้ทะลุ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ทุเรียนจะออกมาอีกประมาณ 3.5 แสนตัน ค่าปลีกรายใหญ่ ท็อปส์ ซีพีเอ็น ซีพีแฉัด โกลด์ส ต่างระดมสรรพกำลังกันเต็มที่ เพื่อช่วยแก้ภาวะทุเรียนล้นตลาด ทหาทางระบาย ทั้งรับซื้อเพิ่ม เพิ่มจุดขาย จัดอีเวนต์ทุปเฟสต์ทุเรียน

นายสเตฟาน คุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จากการคาดการณ์ตัวเลขปริมาณผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด พบว่ามีผลผลิตรวม 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32% (ที่มา : **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลไม้ที่เริ่มออกสู่ตลาดและมีปริมาณผลผลิตสูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทั้งมังคุด เงาะ และ ทุเรียน โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลทุเรียนผลไม้อุดมคติที่คาดว่าจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันตลาดส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนยังไม่สามารถส่งออกได้อย่างเต็มที่ เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด

ท็อปส์ ซื้อมีผลไม่เพิ่ม 100% ทุเรียนตัวชูโรง

นายสเตฟาน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อผลผลิตผลไม้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 100% จากพี่น้องชาวสวนทั่วประเทศกว่า 1,000 กลุ่ม เช่น สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด, กลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กลุ่มปศุสัตว์โมเดล (ผลไม้ขอนแก่น) ฯลฯ พร้อมจัดแคมเปญ “FRUITS-TIVAL” เชิญชวนและรณรงค์ให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทยของคนในประเทศ เพื่อร่วมเติมเต็มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-30 มิถุนายน 2565 ที่ร้านค้าในเครือทุกสาขา

โดยมีผลไม้ไฮไลท์ประจำฤดูกาล “ทุเรียน” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น King of Fruit จัดรายการพิเศษทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม ซึ่งเฉพาะเนื้อ 500 กรัม ราคาแพคเกจ 399 บาท, 1 กิโลกรัม 780 บาท จำหน่ายที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ทุกสาขา, ท็อปส์ ออนไลน์, บริการผู้ช่วยชอปปส่วนตัว (Personal Shopper) และดีลิเวอรี่พาร์ทเนอร์บนแอปพลิเคชัน Grab

ครั้งแรกของร้านสะดวกซื้อ กับทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม เฉพาะเนื้อ ไม่ตัดซื้อทั้งลูก ราคาแพคเกจ 75 บาท จำหน่ายเฉพาะท็อปส์ เดลิเวอรี่และแฟมิลีมาร์ทสาขาที่ร่วมรายการ อีกทั้งเป็นการกลับมาในรอบ 3 ปี กับอีเวนต์ใหญ่ของทุเรียน

เรียนเลิฟเวอร์ ต้นตำรับทุปเฟสต์ทุเรียนเจ้าแรกในประเทศไทย Thailand's Amazing Durian & Fruit Fest 2022 (The Original!) วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพรีออเดอร์ซื้อบัตรทุปเฟสต์ล่วงหน้าจากราคาปกติ 499 บาท พิเศษเมื่อจองออนไลน์ผ่าน Hungry Hub (<https://bit.ly/HHDurianBuffet>) ราคาใบละ 429 บาท เสริมทัพด้วยผลไม้ไทยนานาชนิดได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง เงาะ มังคุด มะพร้าวน้ำหอม เมล่อนญี่ปุ่น แดงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมกะทิสด

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สวนทุเรียนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยทีมงานจัดซื้อประจำภูมิภาคและผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนคอยให้คำแนะนำคัดเลือกรับซื้อทุเรียนจากต้นที่มีอายุมากกว่า 10 ปีที่ให้ผลผลิตคุณภาพเนื้อที่ดี เปลือกบาง เนื้อเยื่อเม็ดลีบ มีมาตรฐานการผลิต (GAP) รับผิดชอบต่อความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงสวนได้ทุกผล ควบคุมกระบวนการเก็บเกี่ยวเฉพาะในระยะแก่จัด (มีการควบคุมอายุเฉลี่ย 120 วันหลังจากวันดอกบานและก่อนเก็บมีการตรวจสอบความแก่เนื้อทุเรียนด้วยการหา % น้ำหนักเนื้อแห้งขั้นต่ำ 35%) ตามมาตรฐานหัวใจคุณภาพ (Quality at Heart) เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทุเรียนที่เนื้อเนียน หวาน กลมกล่อม อร่อยสุด ตามฤดูกาลดูแลทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานขายประจำสาขา หรือ “คุณทุเรียน” ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ คัดเลือกทุเรียนตามความต้องการของลูกค้า

“เชื่อมั่นว่าการจัดแคมเปญรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย “FRUITS-TIVAL” และงาน Thailand's Amazing Durian & Fruit Fest 2022 (The Original!) พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายในทุกช่องทางของท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลีมาร์ท จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ตามแผนบริหารจัดการผลไม้ไทย และเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งภาคเกษตรกรรมผู้ปลูกผลไม้และภาคประชาชนผู้บริโภคในประเทศ เป็นไปตามนโยบายของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย” นายสเตฟาน กล่าว

ซีพีเอ็น ดึงผลไม้เมืองจันทไปโรโมต 5 สาขา

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ซีพีเอ็นได้จัด

งาน “เทศกาลผลไม้เมืองจันทบุรีสู่เมืองกรุง” ไรต์ไช้ไปโรโมตของดีเมืองจันทบุรี ยกขบวนผลไม้สดเกรดพรีเมียมส่งตรงจากสวนและสินค้าแปรรูปจากผู้ประกอบการท้องถิ่น นำร่องไปโรโมตจังหวัด ส่งเสริมของดีท้องถิ่น กระจายรายได้สู่เกษตรกรและ SMEs เมืองจันทบุรีก่อนเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ในวันที่ 26 พ.ค. 65 นี้ โดยงาน “เทศกาลผลไม้เมืองจันทบุรีสู่เมืองกรุง” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่

เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัลบางนา และเซ็นทรัล เวสต์เกต เริ่มวันที่ 5-11 พ.ค. 65 ซึ่งเทศกาลผลไม้เมืองจีนที่เมืองกรุงนี้ จะช่วยสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นของจังหวัด และเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและ SMEs ที่กำลังประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 จนไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้ทัน ได้มีช่องทางระบายสินค้าสร้างรายได้ และยังเป็นการโปรโมตของดีจังหวัดแบบ cross-regional ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขาที่เป็น Prime location มียอดทราฟฟิกสูง และมีกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง

ภายในงานเตรียมพบกับของดีขึ้นชื่อของเมืองจันทน์ ทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ มังคุดเกรดพรีเมียม สลenges ทุเรียนสดหลากหลายพันธุ์ และผลไม้แปรรูป อาทิ ทุเรียนอบกรอบ ขนหอบกรอบ กระท่อนลอยแก้ว สลenges แก้ว สลenges กวน มังคุดกวน แครกเกอร์ทุเรียน แครกเกอร์มังคุด ซีสมังคุด คุกกี้มังคุด น้ามังคุด น้าสารอง น้ามะขี้ด เป็นต้น



ซีพี รัปพ่อค้าแม่ค้าทุเรียน

นางสาวณัชชาชนก ณ ตะกั่วทุ่ง สปอนเซอร์โครงการผักผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า กรณีปัญหาการส่งออกทุเรียนไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น

ทีมผู้นำรุ่นใหม่ หรือ แก๊งค์ทีมผักผลไม้จากสถาบันผู้นำเครือซีพี ได้ระดมความคิดวางแผนเป้าหมายช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนเพื่อการบริโภคภายในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือซีพี และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาส จึงเปิดโครงการ “Let’s DO RIAN” โดยการจัดทำร้านขายทุเรียนจำนวนกว่า 500 จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านค้าปลีกค้าส่งในเครือซีพีทั่วประเทศ ได้แก่ ห้างโลตัสส์, โลตัสส์โก เฟรช, ซีพี เฟรช และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมประกาศรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าประจำทุกจุดขาย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพในช่วงฤดูการทุเรียนที่มีระยะเวลาประมาณ 100 วัน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่เดือนแรกของการขาย



เครือซีพีจะเป็นฝ่ายรับซื้อทุเรียนคุณภาพโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกการเกษตรเขตคิงคอง จังหวัดจันทบุรี ทุเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และทุเรียนจากภาคอีสาน ทุเรียนภูเขาไฟจากกลุ่มเกษตรกรคุณภาพที่มีเครื่องหมาย GI เป็นต้น ส่งต่อไปยังร้านค้า Let’s DO RIAN เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดร้านค้าตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

“ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา โครงการ “Let’s DO RIAN” ได้ทดสอบตลาด 5 จุด บริเวณหน้าสาขาห้างค้าปลีกของซีพี ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ละจุดสามารถขายทุเรียนได้วันละกว่า 100 ลูก” นางสาวณัชชาชนก กล่าว

โครงการ Let’s DO RIAN จะฝึกอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทุเรียน การดูแลเนื้อทุเรียน การปอกทุเรียน การจัดเก็บ การสั่งซื้อและเทคนิคการขาย รวมทั้งจะมีทีม Mr./Ms. Durian เข้ามาให้คำปรึกษา

“แม็คโคร” ซื้อทุเรียนเพิ่มอีก 5 เท่าตัว

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่า ปี

2565 นี้ผลไม้ฤดูกาลมีแนวโน้มออกสู่ตลาดจำนวนมากกว่าปีก่อน โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง ทำให้ชาวสวนต้องเร่งระบายผลผลิต แม็คโคร จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแนวทางเชิงรุกช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เข้ามาขายตรงถึงมือผู้บริโภคที่สาขาของแม็คโคร 135 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจัดเทศกาลผลไม้ตามฤดูกาลรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง

“ปัญหาผลไม้ล้นตลาดยังเป็นประเด็นสำคัญที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญทุกปี โดยเฉพาะทุเรียน ที่ปีนี้มีผลผลิตออกมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนระบายผลผลิตไม่ทันและอาจส่งผลให้ราคาตก แม็คโคร จึงได้วางแผนการรับซื้อเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยปีนี้คาดว่าจะรับซื้อทุเรียนประมาณ 1,500,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 5 เท่าตัว เป็นผลผลิตจากเกษตรกรกว่า 70 ราย ใน 11 จังหวัด”

โดยทุเรียน 5 สายพันธุ์หลักที่แม็คโคร

นำมาจำหน่าย ประกอบด้วย หมอนทอง ชะนี พวงมณี กระดุม ก้านยาว จากแหล่งผลิตคุณภาพ ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ซึ่งทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ได้รับความนิยมสูงสุด มีสัดส่วนถึง 95% ของยอดขายทุเรียนทั้งหมด

“นอกจากทุเรียนแล้ว เรายังวางแผนรับซื้อผลไม้ฤดูกลาง ทั้ง ลำไย ลองกอง มังคุด เงาะ โดยตั้งเป้าการรับซื้อผลไม้ฤดูกลาง กว่า 8,000,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบเท่าตัว เพื่อช่วยชาวสวนระบายผลผลิตได้ทันช่วงที่” นางศิริพร กล่าว

โลตัส ตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนปีนี้ 3 ล้านกิโลกรัม

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัตติย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจ โลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลทุเรียนในปี 2565 นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าปีนี้มีผลผลิต ทุเรียนประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้ประมาณ 3.5 แสนตัน นอกจากนี้ นโยบาย Zero Covid ของจีนยังส่งผลกระทบต่อ การส่งออกทุเรียน ดังนั้น โลตัส จึงตั้งเป้าหมายเพิ่ม ปริมาณการรับซื้อทุเรียนในปีนี้เป็น 3 ล้านกิโลกรัม โดยรับซื้อ จากเกษตรกรกว่า 1,200 ราย เพื่อจำหน่ายในไฮเปอร์มาร์เกต 236 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10 เท่า

ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยเกษตรกรทุเรียนฝ่าวิกฤตผลผลิตล้นตลาด โดยเรารับประกันว่าทุเรียนทุกลูก อร่อย หวาน มัน หาก ไม่ถูกใจยินดีเปลี่ยนหรือคืนเงินทันที เนื่องจากทุเรียนของเรา มาจากแหล่งที่ดีที่สุดและผ่านการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ กระบวนการตัด ไปจนถึงการขนส่งไปยังสาขาที่ใช้รถควบคุม อุณหภูมิ คงความสดใหม่ ส่วนในสาขาของเราก็ได้มีการอบรม มิสเตอร์และมิสทุเรียน ผู้เชี่ยวชาญการคัดเลือกทุเรียนในระดับ ความสุกที่ลูกค้าต้องการ

“นอกเหนือจากการจำหน่ายทุเรียนในสาขาของเราแล้ว โลตัส ยังได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนโครงการ Let's Do Rian พัฒนาผู้ประกอบการที่สนใจมีธุรกิจขายทุเรียน เป็นของตนเองได้ในต้นทุนต่ำ โดยเราจัดการอบรมให้ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการคัดเลือกทุเรียน วิธีการ ดูเนื้อทุเรียน สอนการปอกทุเรียน การจัดเก็บ เทคนิคการขาย ให้คำปรึกษา และดูแลหลังการขาย พร้อมจัดบูทขายทุเรียน ทำเลทองบริเวณหน้าสาขาโลตัส โก เฟรช 500 แห่ง พร้อม อุปกรณ์อย่างครบถ้วน ให้ผู้ที่สนใจสร้างรายได้ และเริ่มธุรกิจ ของตนเองได้ง่ายๆ”

เทศกาลทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสนับสนุน เกษตรกรโดยการรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งรวมถึงมังคุด เงาะ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และอื่นๆ ซึ่งโลตัสวางแผนในการ รับซื้อทั้งหมด 18 ล้านกิโลกรัมในปี

โลตัส จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในสาขา ประเดิม ด้วยการไลฟ์เปิดตัวกับมินิคอนเสิร์ตจากทอม อิศรา ผู้โด่งดัง กับอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นราชาทุเรียน และกิจกรรมบุฟเฟต์ ทุเรียนและผลไม้ไทยข้างเคียง ราคา 399 บาทต่อคน นำร่องที่ โลตัส สาขารามอินทรา วันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 65.



'จรินทร์'เปิด3ช่องทางนำเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์1.2ล้านตัน
>5

'จรินทร์'เปิด3ช่องทางนำเข้า วัตถุดิบอาหารสัตว์1.2ล้านตัน

**ขีดเส้นใน 3 เดือน
ลดภาษีข้าวโพด 0%**

**กรุงเทพธุรกิจ ● "จรินทร์" เคาะนำเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 3 ช่องทาง เริ่มเม.ย.-
31 ก.ค.นี้ 1.2 ล้านตันลดภาษีข้าวโพดเหลือ 0%
ซึ่งชดเชยใช้ 1 เดือนไปก่อน**



จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565ว่า เพื่อดูแลปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอภายในประเทศและการผลิตอาหารสัตว์ต่อไปที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้ 3 ช่องทาง มีปริมาณรวมกันไม่เกิน 1.2 ล้านตัน แต่ เม.ย.-31 ก.ค. 2565 เพื่อชดเชยส่วนที่ยังขาดให้มีเหลือพอใช้ 1 เดือน

โดยให้ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเป็นการชั่วคราวก่อนคือ ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ค.2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

เพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดจากเดิมกำหนดไว้ 54,700 ตัน เป็นไม่เกิน 6 แสนตัน ภายในเดือนพ.ค.-31 ก.ค. 2565 จะมีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราวในช่วง 3 เดือนนี้และการนำเข้าช่องทางอื่นตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ต่อไป

"ให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่ายติดตามประเมินการลดดำเนินการ ทั้งหมด และสามารถเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งหมดเป็นข้อเสนอร่วมกันของคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่ายตามที่ได้สั่งการไปในการประชุมครั้งที่แล้ว"

โดยเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นและส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาชดเชยส่วนที่ขาดในปัจจุบัน รวมทั้งเสริมให้มีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ออนไลน์ OBM ในวันที่ (3 พ.ค. 2565)

สำหรับคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย

ประกอบด้วย 1.ผู้แทนส่วนราชการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น 2.ผู้แทนสมาคมเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่นาส้าปะหลัง 3.สมาคมการค้าพืชไร่ 4.สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่หมูและไก่เนื้อ 5.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์

รายงานจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าวว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2563 การใช้และการผลิตอาหารสัตว์เติบโตเฉลี่ย 9.28%ต่อปี แต่ พ.ศ.2562-2563 เติบโตเฉลี่ยลดลง -0.45%ต่อ ปี กำลังการผลิตรวมประมาณ 20.34 ล้านตันมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยอุตสาหกรรมไก่เนื้อใช้อาหารสัตว์มากที่สุดประมาณ 37% รองลงมาคือ สุกร33% ไก่ไข่17%เปิด.โค 4% ปลา 3% และกุ้ง 2%

สำหรับสถานการณ์ผลิตอาหารสัตว์ในอาเซียนพบว่าไทยเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 3 รองจาก เวียดนาม และอินโดนีเซีย จากเดิมที่เคยอยู่อันดับ 1 มาโดยตลอด จึงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง หากไทยยังไม่ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการแข่งขันในเวทีโลก อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ไทย รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ไทย เพราะเวียดนามเปิดเสรีนำเข้าวัตถุดิบและมีบริษัทยักษ์ใหญ่ 5 อันดับแรกของโลกมาตั้งฐานการผลิต ซึ่งนโยบายภาครัฐมีผลต่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ที่ให้ส่งออกเสรี แต่จำกัดการนำเข้า ทั้งที่ผลผลิตไม่พอแม้รัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแต่รัฐบาลก็มีการประกันราคาและรายได้ให้อยู่แล้ว

ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตข้าวโพดได้

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12110

หน้า: 1(บนซ้าย), 5

Col.Inch: 54.87

Ad Value: 87,792

PRValue (x3): 263,376

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์'เปิด3ช่องทางนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์1.2ล้านตัน

5 ล้านตันต่อปี และตั้งแต่ปี 2541-2563
ผลผลิตข้าวโพดของไทยเติบโตแค่0.05%ต่อปี
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ขณะที่ความต้องการ
ใช้ข้าวโพดภายในประเทศ ตั้งแต่ปี 2541-2563
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.54%ต่อปี ทำให้ราคาข้าวโพดไทย
สูงกว่าตลาดโลก 86%

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)
คาดว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี
จะมีประมาณ 6,989,229 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านม
1.53%



ปลุก'อกม.'7หมื่นคน ช่วย'เกษตรกร'

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญ พร้อมช่วยส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนี้ ให้นำความรู้ที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่

สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมด้านการเกษตรที่จะดำเนินการ เพื่อเกิดเครือข่ายการบริการแก่เกษตรกรในชุมชน

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า อกม. หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คืออะไร

อธิบายได้ว่าหมายถึง อาสาสมัครเกษตรหรือผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้



รับการคัดเลือก (หมู่บ้านละ 1 คน) จากที่ประชุมอาสาสมัครเกษตรและผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน

ซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้รู้จักพื้นที่และมีความเข้าใจเกษตรกร ปัญหา และศักยภาพในการพัฒนาภาคการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดี

เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจทั้งจากเกษตรกร อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) สาขาต่างๆ และจากทางราชการให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตร

พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเชื่อมประสานการปฏิบัติงานในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานหรือองค์กรภาคีรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายการเกษตรฯ

ซึ่งตามระเบียบ กระทรวงเกษตรฯ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ อกม. เป็นบุคคลเป้าหมายในการพัฒนา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อกม. ต้องเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงสามารถ ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแบบอย่าง และเกษตรกรในพื้นที่ได้ในการเรียนรู้และนำไปขยายผลต่อได้

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง อกม. ทั่วประเทศแล้วรวม 75,095 ราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มุ่งเน้นให้ อกม. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2563

อกม. ได้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตามแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ เมื่อปี 2563 คณะกรรมการนโยบายอาสาสมัคร เกษตร (คน.กษ.) ตามระเบียบข้างต้น ได้ประเมินค่าจ้างจากการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของ อกม. พบว่า อกม. ต้องปฏิบัติงาน 15 วันต่อเดือน และเทียบเคียงกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 310 บาทต่อวัน คิดเป็นเงินค่าจ้างที่สมควรจ่ายให้ อกม. จำนวน 3,465 บาทต่อเดือนต่อคน ซึ่งจากการ

พิจารณาศึกษาคั้งนั้น เนื่องจาก อกม. ยังไม่เคยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการใดๆ และ อกม. ต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยจิตอาสา

อนึ่งในการประชุม คน.กษ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นสมควรนำเสนอรัฐบาลให้จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานแก่ อกม. จำนวน 75,155 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเตรียมการให้ อกม.ทำงานในเชิงรุกเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับภาคการเกษตร ในระยะต่อไป โดยจ่ายเป็นค่าป่วยการรายเดือนตามระเบียบ กระทรวงเกษตรฯว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2563 รายละ 1,000 บาทต่อเดือน

สำหรับบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ของ อกม. ข้างต้น ได้แก่

1.จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน ทำหน้าที่สำรวจจัดเก็บ และรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของหมู่บ้าน ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทกก.) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายตำบล (แบบ รต.) รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายอำเภอ (แบบ รอ.) สถานการณ์การเกษตร และข้อมูลอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ร่วมกับกรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้านทำหน้าที่ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านตั้งแต่การรวบรวมปัญหา ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เสนอแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

3.ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้ และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ได้แก่ การเป็นวิทยากร การประสานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของหมู่บ้าน เช่น การจัดทำแปลงทดลอง แปลงส่งเสริม แปลงขยายพันธุ์ในหมู่บ้าน เป็นต้น ประสานงานแก้ไข ปัญหาทางการเกษตรในหมู่บ้าน โดยการ

สำรวจรายงานและดำเนินการ หรือประสาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

4.ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เผื่อระวังการเกิดภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการสำรวจ แปลงพยากรณ์แจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชแก่เกษตรกร ร่วมติดตามสำรวจรายงานความเสียหาย รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และ 5.ปฏิบัติงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน หรือตามที่กระทรวงเกษตรหรือหน่วยงานอื่นขอความช่วยเหลือ โดยทำหน้าที่ คือ เป็นผู้สื่อข่าวเกษตรประจำหมู่บ้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์งาน หรือโครงการของกระทรวงเกษตรฯในหมู่บ้าน หรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมและการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชน และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับในปี 2565 กระทรวงเกษตรมีแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อกม. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ อกม. มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไก และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่ายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไป

รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการรับรู้ให้สาธารณชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของ อกม. และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา

ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำ และเป็นที่ยึดถือยอมรับของเกษตรกรอีกด้วย

'เฉลิมชัย'หนุนพืชกระท่อม ตอบโจทย์ความต้องการพันธุ์ดี

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช ว่าความต้องการพืชกระท่อมของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปมีจำนวนมาก จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี ซึ่งผลิตกระท่อมโดยการนำเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยง

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพาะพันธุ์กระท่อมพันธุ์ดีไว้เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ในครัวเรือน และสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจน

เป็นการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี สำหรับรองรับความต้องการในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1

พ.ศ.2560-2564 พร้อมต่อยอดการเรียนรู้และขับเคลื่อนไปสู่การผลิตพืชเชิงพาณิชย์หรือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์ดี โดยมีศูนย์ขยายพันธุ์พืชจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จ.ชลบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จ.นครราชสีมา ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จ.พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จ.อุดรธานี ซึ่งได้ดำเนินการผลิตต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 210,000 ต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีพร้อมองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม



คอบใจทย์ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิต-ขยายพันธุ์กระท่อมพันธุ์ดี ที่ศูนย์ขยายพันธุ์ฯ นครศรีธรรมราช คอบใจทย์ ความต้องการพืชกระท่อม สมุนไพรพื้นบ้าน

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 882 ศูนย์ทั่วประเทศไทย โดยสนับสนุนรายละเอียด 3 ต้น 30 รายต่อศูนย์ ทำให้มีสมาชิกศพก.ที่ได้รับการสนับสนุน 26,460 ราย รวม 79,350 ต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและขยายพืชกระท่อมพันธุ์ดีภายในชุมชน ซึ่งมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/Young Smart Farmer / Smart Farmer / อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และประชาชน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14978

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 49.78 Ad Value: 62,225

PRValue (x3): 186,675

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย'หนุนพีชกระท่อมตอบโจทย์ความต้องการพันธุ์ดี

ที่สนใจ ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น
130,620 ต้น พร้อมต่อยอดสู่การผลิตขยาย
พีชกระท่อมพันธุ์ดีเชิงพาณิชย์หรือเป็นพีช
เศรษฐกิจทางเลือก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับ
ต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีได้ที่จุดบริการ
พีชพันธุ์ Doae ศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้าน
ท่าน รายละเอียด 3 ต้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนกว่าของจะหมด

กรมชลฯสั่งสร้างอ่างฯ แก้วิกฤตขาดน้ำที่คลองโพล์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล์ จ.ระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องประชาชนใน อ.เขาชะเมา รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อ.แกลง โดยในอนาคตปริมาณน้ำทำสวนเกิน หลังจากใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้อีกด้วย กำหนดแผนในการดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2568 กรอบวงเงินงบประมาณ 3,561.62 ล้านบาท หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งให้กับพื้นที่ จ.ระยอง

นายประพิศ เปิดเผยด้วยว่า โครงการนี้ทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบ

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 กรมชลประทาน ได้ประสานความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นจะตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านสี่ระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา มีความจุเก็บกัก 40 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ผลประโยชน์ของโครงการฯ จะเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจทั้งทุเรียนและมังคุดในเขต อ.เขาชะเมา 30,000 ไร่ มีครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้กับพื้นที่ อ.แกลง ได้อีกส่วนหนึ่ง และยังสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีแผนเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 และจะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองโพล์

จีนเปิดด่านโมฮ่านรับทุเรียนจากไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นหน้าใน คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ ผลไม้ หรือฟรุ้ตบอร์ด กล่าวว่า ได้รับ รายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นคร เซียงไฮ้ ว่า ด่านโมฮ่าน มณฑลยูนนาน เปิดนำเข้าทุเรียนไทยจากด่านบ่อเต็น ประเทศลาว แล้ว หลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก พบการปนเปื้อนไวรัสโควิด-19 ใน ทุเรียนทุกลูกคอนเทนเนอร์จากไทย โดย ด่านเปิดทำการระหว่างเวลา 08.30-

21.00 น. และเวลา 17.30-21.00 น. เป็นช่วงที่ให้รถบรรทุกเปล่าผ่าน ส่วน โห่ยอ้อกวน (กว่างซีจ้วง) ยังเปิดให้ บริการระหว่างเวลา 08.00-19.00 น. แต่มีความแออัด จึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อลด ความเสี่ยง

นายอลงกรณ์ กล่าวแนะนำให้ เพิ่มการขนส่งทางเรือและทางอากาศ โดยทำเรือของจีนที่เปิดให้บริการนำเข้า ผลไม้ไทย ได้แก่ 1.ทำเรือชินโจว (กว่างซีจ้วง) มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือชินโจว สัปดาห์ละ 4-7 เที่ยว ระยะเวลา 3-8 วัน ระยะเวลาในการตรวจ ปล่อยและผ่านโกดังห้วงไซ่ควบคุมความชื้น ประมาณ 3-4 วัน 2.ทำเรือเสอโข่ว (เจินเจิ้น) มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง

และท่าเรือเสอโข่วเฉลี่ยวันละ 1-4 เที่ยว ระยะเวลา 6-11 วัน และ 3.ทำเรือหนานซา (กว่างโจว) มีเที่ยวเรือในเส้นทางระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือหนานซาเฉลี่ย วันละ 1-3 เที่ยว ระยะเวลา 5-9 วัน ส่วนท่าเรือเซินเจิ้นจวน และท่าเรือเซียงไฮ้ แม้เปิดบริการแต่มีมาตรการตรวจไวรัส โควิด-19 เข้มข้น

ในส่วนการขนส่งทางอากาศ มี สนามบินเซินเจิ้น เป่าอัน มีเที่ยวบิน คาร์โกของบริษัท S.F. รองรับน้ำหนัก บรรทุกประมาณ 25 ตันต่อเที่ยว จาก สนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินเซินเจิ้น สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน (ยกเว้นวันเสาร์) ขณะที่ สนามบินเซียงไฮ้ ผู้ต่ง ยังขยายการถือครองท่า ทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้าติดขัด

ชงกรม.แก้อาหารสัตว์แพง เปิดนำเข้าข้าวโพด6แสนตัน ชงกรม.แก้อาหารสัตว์แพง เปิดนำเข้าข้าวโพด6แสนตัน

ผู้จัดการรายวัน360° - “จรินทร์” เป็นประธานการประชุม นายพ. และคณะกรรมการนโยบายอาหาร มีมติผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 เพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดเป็น 6 แสนตัน ลดภาษีเหลือ 0% ชั่วคราว 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ พร้อมทำเรื่องเสนอ ครม.อนุมัติทันที อ่านต่อหน้า | 4

นายจรินทร์ วัฒนวิเศษฐิติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้มีมติในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน (มาตรการ 3 ต่อ 1) เป็นการชั่วคราวก่อน คือ ระหว่างเดือนพ.ค.-31 ก.ค.2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

ทั้งนี้ ยังได้อนุมัติเพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จากเดิมให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าไม่เกิน 54,700 ตัน เป็นให้ อคส. และผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้ ปริมาณ 600,000 ตัน ภายในเดือน พ.ค.-31 ก.ค.2565 โดยลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราว ในช่วง 3 เดือนนี้ และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ด้วย

สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้ง 3 ช่องทาง ทั้งจากการผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 การนำเข้าภายใต้ WTO และการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดปริมาณไว้รวมกันจะต้องไม่เกิน 1,200,000 ตัน ซึ่งรวมข้าวบาร์เลย์ด้วย และให้ตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการทั้งหมด โดยสามารถเสนอให้บทวนหรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม

นายจรินทร์กล่าวว่า มติแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว จะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป คาดว่า เร็วสุดน่าจะเป็นวันที่ 3 พ.ค.2565 เพราะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลน เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตอาหารสัตว์ป้อนให้กับผู้เลี้ยงสุกร ไก่ ไข่ไก่ และไม่ให้กระทบต่อราคาเนื้อสัตว์ปละยทางถึงผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น บางส่วนสูงกว่าในประเทศ จึงเป็นที่มาของการปรับลดภาษีนำเข้า เพื่อให้ต้นทุนนำเข้าไม่สูงเกินไป และเมื่อผู้ผลิตนำเข้ามาแล้ว มีต้นทุนมากขึ้นน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการค้าภายในจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาการปรับขึ้นราคาตามจริง ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ว่าไม่ควรเกินเท่าไร แต่อาจขอความร่วมมือ เช่น เดิมกำไร 10% เหลือ 5% ได้หรือไม่ เพื่อไม่

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3683

หน้า: 1 (ล่าง), 4

Col.Inch: 32.91

Ad Value: 49,365

PRValue (x3): 148,095

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชงกรม.แก้อาหารสัตว์แพง เปิดนำเข้าข้าวโพด6แสนตัน

ให้ผู้รับภาระต้นทุนมากเกินไป แล้วไม่ไปขึ้นราคาจนกระทบผู้บริโภค
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 1.ผู้แทนส่วนราชการ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง 2.ผู้แทน
สภาเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง 3.สมาคม
การค้าพืชไร่ 4.สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู และไก่เนื้อ 5.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์.

เกษตรวันนี้.....● ถูกขังยามติ นครราชสีมา เป็นกระบือ 20 ตัว... การมอบ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม โฉ่รางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและ
ปลุสสัตว์จัดงานวันสถาปนากรมปลุสสัตว์ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมปลุสสัตว์ โดยการ
ครบรอบ 80 ปี ภายใต้หัวข้อ"ย้อน มอบโฉรางวัล "กนดิศรีปลุสสัตว์"
รำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาว รางวัล "DLA Award"
ปลุสสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ รางวัล "โครงการธนาคาร
สืบสานงานตามพระราช โค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ปณิธานตามรอยพ่อของ ตามพระราชดำริ" แก่
แผ่นดิน" มี "เฉลิมชัย ศรี สำนักงานปลุสสัตว์จังหวัด
อ่อน" รว.เกษตรและ ที่มีผลการดำเนินงานดี
สหกรณ์ เป็นประธาน.....● ใน เด่น รวมทั้งผลงานที่โดดเด่น
งานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เค้นของกรมปลุสสัตว์ในหลากหลาย
อีกมากมาย อาทิ พิธีไถ่ชีวิตโค หลายหัวข้อ รวมทั้งการจำหน่าย
กระบือจำนวนทั้งสิ้น 80 ตัว โดยนำไปมอบ ลินค้าคุณภาพดีราคาถูก เช่น เนื้อหมู ราคา
ให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ กิโลกรัมละ 80 บาท ไข่แดงละ 80 บาท
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในจังหวัด นมโหลละ 80 บาท ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือก
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโค 30 ตัว จังหวัด ให้ผู้บริโภค.....●
สุพรรณบุรี เป็นโค 30 ตัวและจังหวัด นายกะหล่ำปลี



เกษตร วันนี้



พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคม ที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี และเหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนาสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่จะจัดขึ้นในปี นี้ จะประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำหรับในวันถัดมาจะมีการประกอบ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่ในการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2564

โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2565



ประกอบด้วยข้าวนาสวน 6 พันธุ์... เป็นข้าวพันธุ์ กข 48, กข 85, กข 87, ปทุมธานี 1, ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 รวมทั้งสิ้น 1,728 กิโลกรัม แจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

แต่ด้วยสถานการณ์ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด กระทบวงการและสหกรณ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเดินทางมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีฯ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ทาง <http://rice.moac.go.th> หรือ Scan QR Code ในภาพประกอบ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 8 พ.ค.นี้.

ส-ล-ต

พณ.แก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลนนาน 3 เดือน ผ่อนปรนนำเข้าข้าวโพด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผลประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มอบหมาย 5 ฝ่าย ประชุมร่วมกันในการแก้ปัญหาคารขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคต ที่ประชุม 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.ผู้แทนส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น 2.ผู้แทนสภาเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง 3.สมาคมการค้าพืชไร่ 4.สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู และไก่เนื้อ 5.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์

โดยที่ประชุมหารือร่วมกันและมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดในวันนี้ เพื่อดูแลปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอภายในประเทศและการผลิตอาหารสัตว์ต่อไป จากมาตรการที่เคยกำหนดไว้เดิมให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น และส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาชดเชยส่วนที่ขาดในปัจจุบัน และส่งเสริมให้มีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศ

เพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา โดยจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ออนไลน์ OBM ในวันที่ 3 พ.ค.65

สำหรับประเด็นสำคัญประกอบด้วย 1.ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเป็นการชั่วคราวก่อน คือ

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อชดเชยส่วนที่ขาด ในประเทศ 2.เพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดจากเดิมกำหนดไว้ 54,700 ตัน เป็นไม่เกิน 600,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 จะมีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราวในช่วง 3 เดือนนี้

3.การนำเข้าช่องทางอื่นตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ต่อไป ซึ่งเป็นการกำหนดให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 3 ช่องทาง มีปริมาณรวมกันไม่เกิน 1,200,000 ตันตั้งแต่เดือนเมษายนถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อชดเชยส่วนที่ยังขาดให้มีเหลือพอใช้หนึ่งเดือนและให้ตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการทั้งหมด และสามารถเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 3 พฤษภาคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26500

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 51.20

Ad Value: 92,160

PRValue (x3): 276,480

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



ผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



นายอัทธมา สุวรรณดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ค.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ ได้ลงมือปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดหลังนา สามารถสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวถึง 3 เท่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2 ปี สหกรณ์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอย่างต่อเนื่อง เดิมเกษตรกรปลูกข้าวได้กำไร 1,200 บาทต่อไร่ เมื่อเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดทำให้ได้กำไรเพิ่มเป็น 4,170 บาทต่อไร่ กรมฯจึงได้ส่งเสริมให้มีการขยายผล ปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งมองข้าวโพดเป็นพืชทางเลือกใหม่ จึงมีสมาชิกสหกรณ์หันมาปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น เฉพาะที่อุดรดิตถ์จาก 2,300 ไร่เพิ่มเป็น 10,130 ไร่ ประกอบกับสถานการณ์สงครามทั้งยูเครนและเมียนมากระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงเชื่อว่าจะจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับผลการเก็บข้อมูลของสำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์รายงานว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด มีสมาชิกที่สนใจเข้าโครงการเป็นเกษตรกรที่เต็มปลูกข้าวนาปรังจำนวน 38 คน พื้นที่ 735 ไร่ มีต้นทุน 4,715 บาทต่อไร่ รายได้ 5,021 บาทต่อไร่ ได้กำไร 306 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรที่กลุ่มนี้ได้สมัครเข้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (ปีการผลิต 2561/ 62) จำนวน 38 คน พื้นที่ 735 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,625 บาทต่อไร่ ขายผลผลิตข้าวโพดได้ 8,314 บาทต่อไร่ กำไร 3,689 บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก 2562/63 เกษตรกรชุดเดิมและสมัครเพิ่มเข้าโครงการ 125 คน พื้นที่ 2,341 ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,226 บาท ขายได้ 8,396 บาทต่อไร่กำไร 4,170 บาทต่อไร่ ทำให้ในปี 2564/65 มีการขยายผลไปในพื้นที่ในจังหวัดอุดรดิตถ์มี

เกษตรกรสนใจจำนวน 839 ราย พื้นที่ 10,130 ไร่ ขณะนี้ผลผลิตอยู่ระหว่างฤดูการเก็บเกี่ยว

ด้าน นายบัญชา เมฆนัฐ ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้มีการขยายความร่วมมือไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่อยู่ในจังหวัดอุดรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโครงการนี้สหกรณ์บ้านหม้อได้เข้าไปดำเนินการทั้งระบบ ใช้พื้นที่

ร่วมโครงการประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งสหกรณ์ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกในโครงการทั้งด้านความรู้และปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,300 กก. เป็นที่น่าพอใจมาก ราคาซื้อต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 7-8 บาท ตามความชื้นของผลผลิต จากราคาที่สหกรณ์ประกันไว้ที่ประมาณ 5 บาทเศษ ปัจจุบันมีสหกรณ์เครือข่ายในหลายพื้นที่ที่เข้าโครงการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดมาส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อนส่งไปขายยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ประสานในการจับคู่ทางธุรกิจ กับบริษัทเอกชนที่แปรรูปอาหารสัตว์ ปัจจุบันจังหวัดอุดรดิตถ์ มีสมาชิกสหกรณ์เข้าโครงการ 839 ราย พื้นที่รวม 10,130 ไร่ นอกจากนี้ยังได้รับซื้อเมล็ดข้าวโพด ใบ เปลือก ชังข้าวโพดเพื่อนำมาผลิตอาหารสัตว์ และจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักของการตลาดสูญเสียให้มากที่สุด.